

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG NĂM 2016**

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 với các nội dung sau:

I/ Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát :

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã có các cuộc họp với đầy đủ thành phần để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với một số nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2016 của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị Quyết đại hội cổ đông năm 2016. Ngoài thù lao, Công ty không có khoản chi nào khác cho hoạt động của Ban kiểm soát.

II/ Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Kiểm tra tình hình hoạt động của Ban tổng giám đốc, hoạt động của các phòng ban, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các dự án đã nêu trong Nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2016.

Xem xét các báo cáo tài chính quý và năm của Công ty.

Tham gia các cuộc họp và đóng góp ý kiến cho HĐQT.

Tổng kết, đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý các phòng ban.

Tham gia các cuộc họp giao ban của Tập đoàn Mai Linh, giao ban nội bộ, tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của Công ty CP Mai Linh Miền Trung về kế hoạch kinh doanh của năm và tình hình thực hiện.

Tham gia công tác kiểm soát nội bộ đối với các Công ty thành viên của miền Trung. Từ đó có ý kiến đóng góp, xây dựng điều chỉnh một số hoạt động để phù hợp hơn với qui chế quản trị tài chính của MLG.

III/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát xác định là các khoản doanh thu và chi phí theo báo cáo tài chính đã kiểm



toán được ghi nhận đầy đủ và đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016, kết quả như sau

- Tổng doanh thu : **665.703.434.690 đạt 115% kế hoạch**
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: **6.133.108.415 đạt 61,33% kế hoạch**

Ban kiểm soát thống nhất với các chỉ tiêu tài chính mà Ban điều hành công ty đã nêu trong Bản báo cáo thường niên 2016.

IV/ Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý

Các qui trình hoạt động của HĐQT và Ban tổng giám đốc tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

Hội đồng quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ và có ý kiến chỉ đạo cho hoạt động của Công ty.

Bộ máy kế toán của Công ty đã đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành, công tác lập báo cáo tài chính hoàn thành đúng thời gian qui định.

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật

V/ Các kiến nghị:

- Qua Bản báo cáo thường niên năm 2016, Ban kiểm soát nhận thấy lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 tăng nhiều so với năm 2015 (năm 2015 là 24,64% so với kế hoạch) cho thấy rằng Ban điều hành Công ty và tập thể cán bộ nhân viên Mai Linh Miền Trung đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động. Tuy nhiên, lợi nhuận đạt được vẫn chỉ 61,33% kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra. Do vậy, Ban điều hành cần xem xét lại và phân tích rõ các nguyên nhân trọng yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của năm.

- Trong năm 2016, ngoài sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng taxi truyền thống còn có thêm sự cạnh tranh từ taxi công nghệ là Uber và Grap, Do vậy, Ban điều hành cần tập trung mạnh vào các giải pháp công nghệ như App Mai Linh, Tổng đài thông minh... phù hợp thị trường mới để tăng cường khả năng cạnh tranh trong điều kiện các hãng taxi khác đã triển khai công nghệ thông minh trong kinh doanh.

- Kế hoạch doanh thu năm 2017 được đặt ra thấp hơn 2016 (chỉ 93,74%/ so với năm 2016) , nhưng kế hoạch lợi nhuận lại cao hơn lợi nhuận đạt được của năm 2016 là 195,66% . Để đạt được kế hoạch lợi nhuận là 12 tỷ đồng cho năm 2017 là một thử thách lớn đối với Hội đồng Quản Trị và Ban điều hành, Do vậy, HĐQT và Ban điều hành cần nỗ lực hơn rất nhiều, tìm kiếm giải pháp kinh

doanh mới, tiết kiệm chi phí, đầu tư công nghệ mới, và các giải pháp về kinh doanh, tài chính, nhân sự phải đồng bộ, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, chặt chẽ, hiệu quả.

- Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính công nhận để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung trong năm 2017.

Tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban nghiệp vụ của Công ty đã giúp Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông & toàn thể Đại hội sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Trân trọng kính chào.

CÔNG TY CP MAI LINH MIỀN TRUNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SÓAT



Trần Thị Bích Thủy

